

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

Số: 2528/TCTS-NTTS

V/v thông báo danh sách các Tổ chức  
chứng nhận hoạt động theo quy định  
pháp luật Việt Nam

Kính gửi: .....

Thực hiện Điều 4, Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014, đến 30/12/2015, các cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận theo VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bên cạnh VietGAP do Bộ Nông nghiệp ban hành, còn có các tiêu chuẩn quốc tế khác do các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ, tổ chức phi chính phủ ban hành như Global GAP, ASC, BAP, v.v...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp quản lý các Tổ chức chứng nhận nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận sản phẩm thủy sản tại Việt Nam, Tổng cục Thủy sản đã làm việc với Tổng cục Đo lường Chất lượng về vấn đề trên.

Nhằm giúp doanh nghiệp, cơ sở nuôi có cơ sở để lựa chọn Tổ chức chứng nhận VietGAP, Global GAP, ASC, Tổng cục Thủy sản xin thông báo về các Tổ chức chứng nhận hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam như sau:

+ Đối với đánh giá chứng nhận thực hành nuôi tốt theo VietGAP: Hiện có chín (09) Tổ chức chứng nhận được Tổng cục Thủy sản chỉ định và đã đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật, đó là:

Tên Tổ chức chứng nhận	Mã số chỉ định
Công ty CP Chứng nhận Globalcert	VietGAP-TS-13-01
Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Thủy sản Việt Nam (Trung tâm FITES)	VietGAP-TS-13-02
Công ty TNHH Công nghệ NHONHO	VietGAP-TS-13-03
Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 4	VietGAP-TS-13-04
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT	VietGAP-TS-13-05

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản	Vie GAP-TS-13-06
Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản vùng 2	Vie GAP-TS-13-07
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Vinacert	Vie GAP-TS-13-08
Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 5	Vie GAP-TS-14-09

+ Đối với đánh giá chứng nhận thực hành nuôi tốt theo Global GAP: Hiện có ba (03) TCCN được Global GAP công nhận và đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam là: Intertek Việt Nam, SGS Việt Nam và Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert.

+ Đối với đánh giá chứng nhận thực hành nuôi tốt theo ASC: Hiện có khá nhiều TCCN được ASC công nhận nhưng chưa một Tổ chức chứng nhận nào đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Thủy sản thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở nuôi biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì khó khăn, đề nghị các đơn vị thông báo với Tổng cục Thủy sản để phối hợp giải quyết/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TCTS (để b/c);
- Lưu VT, NTTS.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Phạm Anh Tuấn**